



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง

1. คอลัมน์: คนตามข่าว: วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข งานร้อนเคลียร์ที่ดิน 'ส.ป.ก.'
2. ไฟเขียวแผนผลิตข้าว 2562 / 63 รอบสอง 4.54 ล. ไร่
3. ภาพข่าว: ยินดี
4. บิ๊กตุ๋นส่งลุยไม่ไว้หน้าสอบสส.ฮุบที่'สปก.'
5. ไฟเขียวเงิน 'คชก.' 2.5 พัน ล. ดันราคาข้าว
6. นายกฯสั่งตรวจรุกที่รัฐ รมต. ลุยตรวจที่ 'ปารีณา'
7. วธ. พลิกฟื้น 'บวร' เพิ่มค่าสังคม - ศก.
8. คอลัมน์: ปรับฐานรากเปลี่ยนฐานคิด: ที่ตากข้าวชาวนาปัญหาความไม่เท่าเทียม
9. บทบรรณาธิการ: จัดทัพทีมเศรษฐกิจ รับมือวิกฤติโลก
10. สธ. ย้ำหยุดใช้ 3 สารพิษทันที ปุดทำเกษตรกรป่วยหมื่นคน / ปี
11. แนะนำรับมือหนาวกระทันหันข้าวโพดตายจุดก่อนเพาะปลูก
12. ร้อง ปปช. สอบเอรูกที่รัฐ 1.7 พันไร่ ธรรมนัสโอดอุ้ม

สื่อ

มติชน
naewna.com
แนวหน้า
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15228 หน้า : 4 (บนขวา)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: คนตามข่าว: วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข งานร้อนเคลียร์ที่ดิน'ส.ป.ก.'

วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข งานร้อนเคลียร์ที่ดิน'ส.ป.ก.'



ศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
หน่วยงานตั้ง จัดหาที่ดินมาดำเนินการปฏิรูป จัดที่อยู่อาศัย จัดที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์

มีเรื่องร้อนเคลียร์ด่วน

เมื่อปรากฏชื่อ ส.ส. ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.หลายร้อยไร่ เจียด 2 พันไร่ก็มี แต่ตามหลักเกณฑ์ เกษตรกรสามารถถือครอง ส.ป.ก.สูงสุด 50 ไร่เท่านั้น

จึงมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบ ได้มาโดยชอบหรือไม่ และหากมีข้อผิดกฎหมายใด ขณะที่ยุทธมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ประกาศยึดคืนที่ดินทั้งหมดหากครอบครองผิดกฎหมาย เพื่อนำไปแจกเกษตรกรทำกินตามเจตนารมณ์ต่อไป

เกิด 2508 รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนบริหาร



วปอ. รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 34/2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53/2552 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

ไต่เพดานมาจากการเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โยกไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ **เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**ตามลำดับ

นั่งเลขาธิการ ส.ป.ก. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ล่าสุดมีวาระร้อนต้องจัดการตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.ในเมืองการเมือง และต้องยึดคืนกรณีถือครองผิดกฎหมาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว ไฟเขียวแผนผลิตข้าว 2562 / 63 รอบสอง 4.54 ล. ไร่

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง ยานยนต์ Like สาร

หน้าแรก / ในประเทศ

ไฟเขียวแผนผลิตข้าว2562/63รอบสอง4.54ล.ไร่

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.



แชร์ 0



ทวีต



ติดตามในเวทมนตร์



ถูกใจ 4.5 แสน



Google play

ให้เราอ่านให้ฟัง

▶ ฟังข่าว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตว่า จากการคาดการณ์ภัยแล้งของกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลคาดว่าน้ำจะไม่เพียงพอเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจึงมีมติวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา เห็นชอบแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ตามที่มีน้ำในการเพาะปลูก พื้นที่รวม 7.21 ล้านไร่ แยกเป็นปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 2 จำนวน 4.54 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 2.31 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 2.23 ล้านไร่) คาดว่าจะได้ผลผลิต 3.01 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น ข้าวหอมไทย 0.31 ล้านไร่ ผลผลิต 0.21 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเจ้า 3.77 ล้านไร่ ผลผลิต 2.53 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวเหนียว 0.46 ล้านไร่ ผลผลิต 0.27 ล้านตันข้าวเปลือก

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนการเพาะปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ 1) มาตรการ/โครงการที่ช่วยเหลือไปแล้ว 1.4 ล้านไร่ คือ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงรายละไม่เกิน 20 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ล้านไร่ อัตราร้อยละ 245 บาท (ครัวเรือนละ 4,900 บาท) ถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือนพื้นที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราร้อยละ 200 บาท (ครัวเรือนละ 4,000 บาท) และ 2) โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปลูกพืชหลากหลาย (แปลงสาธิต) พื้นที่ 0.018 ล้านไร่

รหัสข่าว: I-191119003032

หน้า: 1 / 2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว ไฟเขียวแผนผลิตข้าว 2562 / 63 รอบสอง 4.54 ล. ไร่

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่กระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างเสนอมาตรการโครงการกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 2 มาตรการคือ 1)โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมโคขุนสร้างรายได้ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 3ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตลาดนัดโค-กระบือ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี และ 2)ประเมินจ้างแรงงานของกรมชลประทานในปีงบประมาณ 2563

สำหรับสถานการณ์การผลิตข้าว ปีการผลิต 2562/63 **สรุป** คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งหมด 59.93 ล้านไร่ มีผลผลิต 24.32 ล้านตัน ซึ่งจะมีผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยกำหนดไว้ 1.15 ล้านตันข้าวเปลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งช่วงต้นฤดูเพาะปลูกเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 ส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่สมบูรณ์ ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นและคาจิกิ ทำให้บางพื้นที่เกิดอุทกภัย นาข้าวที่มีน้ำท่วมขังนาน ต้นข้าวเน่าตาย รวมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด มีการระบาดของโรคไหม้คอรวงทำให้เกิดผลเสียหาย

ทั้งนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวประมาณ 6.56 ล้านตันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 6 พฤศจิกายน 2562) มูลค่า 111,551 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงจากช่วงเดียวกันปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 46.04 และ 35.18 ตามลำดับ เนื่องจากการค้าข้าวในตลาดโลกช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ยังชะลอตัว โดยไทยส่งออกกลายเป็นผลมาจากค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง อีกทั้ง ความต้องการซื้อของประเทศคู่ค้ามีเข้มน้อยโดยเฉพาะตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 20 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14086

Col.Inch: 16.12

Ad Value: 20,150

ภาพขาว: ยินดี

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 60,450

คลิป: ขาว-ดำ



ยินดี : นายสาโรช บุญแสง บรรณาธิการข่าวเกษตร-สิ่งแวดล้อม นสพ.แนวหน้า
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆ นี้

บิ๊กตุ๋นส่งลุยไม่ไว้หน้า สอ.สปก.

นายกฯสั่งไล่เบียดเคาะการถือครอง ที่ส.ป.ก.ของนักการเมืองทุกคน ไม่มียกเว้น อย่าเจาะจงเฉพาะของ “ปารีณา” มอบคทช.ทำแผนที่ One Map สางปมที่ดินรัฐทับซ้อน ปัญหารุกป่า ด้าน “ธรรมนัส” ปิดไฟหรือฟาร์มไก่ แต่มอบเลขฯ

▶▶▶ ต่อ : สปก. -หน้า 11

สปก.

ส.ป.ก.ถกอธิบดีป่าไม้ เร่งหาข้อสรุป ย้ำยึดกม. แต่เอาผิดอาญาไม่ได้แค่ยึดคืนหลวง “รวราช” ชี้ต้องรังวัดใหม่ หากผิดแต่ละแปลง รอสส. เอ็มพิจู๊ด พร้อมจับมือก.เกษตรฯปรับปรุง One Map แก้ปัญหาที่ทับซ้อนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงปัญหานักการเมืองครอบครองที่ดินส.ป.ก. ว่า เรื่องการครอบครองที่ดินดังกล่าว คงไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง ต้องตรวจสอบทั้งหมด วันนี้สั่งการไปแล้วและมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กทช.) พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย มีการนำเรื่องของกฎหมาย One Map แก่ที่ดินรัฐทับซ้อนมาพิจารณาพร้อมด้วย ซึ่งความมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่ One Map เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนต่างๆ ทั้งที่ดินส.ป.ก. ที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน ถ้าไม่มีกลไกอะไรใหม่ๆ ออกมาก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่าง ทำให้เกิดปัญหา

“วันนี้ก็ขอร้องอย่าไปพูดเจาะจงว่าเป็นกรณีใดเลย บังเอิญมีเรื่องขึ้นมาช่วงนี้พอดี ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ และผมไม่ได้ลำบากใจทั้งสิ้นที่มีสส.ซีกรัฐบาลถูกตรวจสอบอยู่ เป็นเรื่องถูกผิดตามกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนอะไรที่แก้ไขกันได้ เพื่อผลประโยชน์โดย

รวมก็ต้องแก้กันไป เป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคในช่วงเวลาที่ผ่านมา”นายกฯกล่าว ด้านร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าไปติดป้ายห้ามบุกรุกภายนอกเข้า-ออกฟาร์มไก่ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ตนสั่งการให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมอธิบดีกรมป่าไม้หาข้อสรุป โดยยึดกฎหมายเป็นหลัก ถ้าพิสูจน์ว่า เป็นที่ส.ป.ก.ก็ให้ปิดประกาศในพื้นที่ และดำเนินการตามกฎหมาย เพราะปัญหาดอนนี้คือ เมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเป็นที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้ กับ ส.ป.ก. ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานต้องหาทางออกร่วมกัน ยังไม่ได้สั่งให้รื้อถอนฟาร์มไก่บนที่ดินของน.ส.ปารีณา แต่เป็นการตรวจสอบระหว่างสองหน่วยงาน

รมช.เกษตรฯกล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาตามหลักความเป็นจริง ภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกใช้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินมีข้อสังเกตว่า พื้นที่กลางภูเขา จะมาประกาศเป็นเขตส.ป.ก.ไม่ได้ ยืนยันว่า ต้องมีการรังวัดใช้และมีการประกาศใช้แผนที่ One Map ให้ได้ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาอย่างนี้อีก ส่วนที่น.ส.ปารีณาเดินทางทำเนียบฯในช่วงเช้าวันนี้ไม่ได้มาคุยกับตน ทราบว่า มาพบกับรัฐมนตรีคนอื่น และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนก็ไม่ได้มาพบตนที่กระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน สั่งการให้เลขฯส.ป.ก.ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร รวมถึงที่ดินที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 40 ล้านไร่ ว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมกับเดินทางตรวจสอบที่ดินของนักการเมืองคนอื่นว่าจะเข้าข่ายที่ดิน ส.ป.ก. ลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่ โดยย้ำไปว่า ทุกเรื่องต้องดำเนินการตามกฎหมาย ส.ป.ก.เป็นหลัก ส่วนพื้นที่อื่น

ที่อยู่ในเขตกรมป่าไม้ เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการต่อไป เรื่องนี้ต้องจัดระบบใหม่ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาผิดกับน.ส.ปารีณาได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในส่วน ส.ป.ก.ถือว่าเข้าอยู่ก่อนที่ปฏิรูปที่ดินแปลงนี้ ดังนั้นเรื่องอาญาเราเอาผิดเขาไม่ได้ ส่วนเรื่องยึดคืนให้หลวง เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามหลักกฎหมาย ส่วนเรื่องกรอบเวลาการตรวจสอบนั้น ส่วนตัวเข้าใจว่าการตกลงกันเรื่องแนวเขตของกรมป่าไม้กับ ส.ป.ก.น่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะน่าจะมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน

ถามต่อว่า การอ้างว่าเข้าที่ดินมาจากเกษตรกรทำได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตามหลักกฎหมาย ส.ป.ก.ทำไม่ได้ เช่นเดียวกับการซื้อ - ขายที่ดิน ส.ป.ก.ก็ทำไม่ได้ ยกเว้นอย่างเดียวคือ เป็นมรดกตกทอดให้ทายาท ส่วนคุณสมบัติของน.ส.ปารีณาคือครอบครองที่ดินลักษณะนี้ได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าทำเกษตรหรือไม่ และต้องถือครองที่ส.ป.ก.ไม่เกิน 50 ไร่ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบข้อเท็จจริงเดียวส.ป.ก.จะรายงานมาให้ทราบ ซึ่งตนกำชับให้ยึดกฎหมาย

ถามว่า ดูตามคุณสมบัติของน.ส.ปารีณาแล้ว สามารถครอบครองที่ดินในลักษณะนี้ได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่าก็ต้องดูว่าเขาทำการเกษตรหรือไม่ และการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ต้องไม่เกิน 50 ไร่ ทั้งนี้ ตนไม่กังวลว่าจะถูกสังคมมองเป็นการช่วยเหลือในฐานะอยู่พรรคเดียวกัน เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนยกเว้นไว้ และไม่กังวลว่าประเด็นนี้จะถูกนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ขออย่าว่าปัญหาที่ดินทับซ้อนจะหมดไป ต้องบังคับใช้แผนที่ one map เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ส่วนการตรวจสอบที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา นายธนกร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นั้น พบว่าไม่ได้อยู่ในที่ส.ป.ก.

ไฟเขียวเงิน'คชก.'2.5พันล.ดันราคาข้าว

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าว ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมธนาคารไทย องค์การคลังสินค้า เพื่อประเมินสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก ซึ่งมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในขณะนี้ พบว่า เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปี 2562/63 โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ กำลังทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เห็นชอบกรอบการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 รวม 4,289.86 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติการใช้จ่ายเงินแล้ว เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63

รอบที่ 1 วงเงิน 2,572.50 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งดำเนิน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยเกษตรกรรายบุคคล และสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท วงเงิน 1,500 ล้านบาท และชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรเป็นระยะเวลา 5 เดือน

2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ต่อปี รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยใน 3% ต่อปี วงเงิน 562.5 ล้านบาท

3) โครงการชดเชย ดอกเบี้ยให้

ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเป้าหมายให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรแล้วเก็บเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% วงเงิน 510 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 นี้

“สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกอ่อนตัวลงเล็กน้อย เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพข้าว เพราะจากการประเมินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณลดลงจากเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งอุทกภัย และการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว แต่รัฐได้มีมาตรการดังกล่าวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในขณะนี้ เชื่อว่าจะทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น”

นายกฯสั่งตรวจรุกที่รัฐ รมต.ลุยตรวจที่‘ปารีณา’

กรุงเทพธุรกิจ ● “ประยุทธ์” สั่ง คทช. ไล่ตรวจบัญชีที่ดินรัฐ -ส.ป.ก. ทุกกรณีไม่มียกเว้น ระบุ ผิดถูกว่าไปตามก.ม. “วราวุธ” รมว.ทส. ระบุ สปก.-กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจพิทักษ์ที่ดินปารีณา “ธรรมนัส” รมช.เกษตรฯ ระบุ สปก.-กรมป่าไม้ หาข้อสรุป หลังภาพถ่ายทางอากาศ 1,700 ไร่ พบแนวเขตทับซ้อน ชี้หากเป็นที่ สปก. ยึดคืนได้อย่างเดียว “ปารีณา” หลบสื่อเข้าแจ้งข้อมูลที่ดินต่อ “ประวิตร”

จากกรณีที่ดินกว่า 1,700 ไร่ ในจ.ราชบุรี ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในประเด็นการรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดิน ซึ่งอาจเป็นการครอบครองโดยมิชอบตามกฎหมาย ซึ่งยัง



ปารีณา ไกรคุปต์

รอความชัดเจนในข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล่าสุดวานนี้ (19 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ของนักการเมืองว่า เรื่องการครอบครองที่ดินดังกล่าว

คงไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง ก็ต้องตรวจสอบทั้งหมด วันนี้จึงได้สั่งการและมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยนำกฎหมาย One Map มาพิจารณาพร้อมด้วย ซึ่งความมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่ One Map ก็เพื่อการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนกันต่างๆ เหล่านี้ทั้งที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดินรัฐ และที่ดินเอกชน ถ้าไม่มีกลไกอะไรใหม่ๆ ออกมา ก็คง

อ่านต่อหน้า 13

▶ ต่อจากหน้า 16

นายกฯ

แก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่าง “วันนี้ก็ขอร้องอย่าไปพูดเจาะจงว่าเป็นกรณีใดเลย บังเอิญมีเรื่องขึ้นมาในช่วงนี้พอดี ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ และผมไม่ได้ลำบากใจใดๆ ทั้งสิ้นที่มี ส.ส. ซึ่งรัฐบาลถูกตรวจสอบอยู่เป็น เรื่องถูกผิดตามกฎหมายที่จะต้องว่ากันไปตามขั้นตอน อะไรที่แก้ไขกันได้ เพื่อผลประโยชน์โดยรวมก็ต้องแก้กันไป” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ นางณมลภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตรา 0.01% ตาม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ขณะที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการตรวจสอบที่ดินกว่า 1,700 ไร่ของ น.ส.ปารีณาว่า ที่ดินที่อยู่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ปารีณา ที่ได้แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าแต่ละแปลงไม่มีพิศอกบอกว่ายู่ตรงไหน ต่างจากที่ดินที่มีโฉนดซึ่งจะมีการระบุพิศอกว่าอยู่จุดไหน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้หารือร่วมกัน ขณะที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ประชุมกันตลอด เพื่อจะนำไปชี้ว่าที่ดินแต่ละแปลงที่ น.ส.ปารีณา ระบุมาอยู่ตรงไหนบ้าง เพราะในเอกสาร ภบท. 5 ไม่ได้ระบุเอาไว้ ดังนั้น พื้นที่กว่า 1,700 ไร่ของ น.ส.ปารีณา ต้องมีการรังวัดใหม่ และพิสูจน์กันอีกครั้ง ซึ่งทางกรมป่าไม้ ส.ป.ก. และคณะกรรมการระดับจังหวัดกำลังร่วมกันประชุมและดำเนินการเรื่องนี้อยู่ ซึ่งการลงพื้นที่นั้น ต้องให้ น.ส.ปารีณา ร่วมด้วยเพื่อชี้ว่าที่ดินตัวเองอยู่ตรงไหนบ้าง

ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากที่ดินของ น.ส.ปารีณา แล้วจะต้องไปตรวจสอบที่ดินแปลงอื่นๆ ด้วย

หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ที่จริงแล้วปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ ตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีฯ ทางกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก.ได้พูดคุยกันตลอด รวมถึงส่งคนลงไปตรวจสอบในพื้นที่นับพันไร่ ต้องใช้เวลาพอสมควร และเมื่อเกิดกรณีของ น.ส.ปารีณา ที่สังคมให้ความสนใจ ก็ทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องเร่งตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน ซึ่งเราเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงไปดำเนินการในพื้นที่

“ในการหารือ ตนทราบว่ามี การกำหนดวันลงพื้นที่หรือกรอบเวลาของการตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดขอไปสอบถามอธิบดีกรมป่าไม้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดปกติ ก็จะมีระเบียบขั้นตอนสำหรับการดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร ถ้าพบว่ามีการรุกกล้าพื้นที่ป่าก็มีขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย แต่ตอนนี้ขอให้รอการตรวจสอบและการตรวจจริงวัดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน” นายวราวุธ กล่าว

ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้า - ออก บริเวณฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนสั่งการให้เลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ หาข้อสรุปด้วยอิงกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งหากพิสูจน์ว่า เป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ก็ให้ปิดประกาศในพื้นที่และดำเนินการตามกฎหมาย

ปัญหาตอนนี้คือ เมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ พบเป็นที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้ กับ ส.ป.ก. ดังนั้น ทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องประสานกันและหาทางออก โดยมีข้อสังเกตว่า พื้นที่กลางภูเขาจะประกาศเป็นเขต ส.ป.ก.ไม่ได้ แต่ขอยืนยันว่า มันต้องมีการบังคับ



วราวุธ ศิลปอาชา

ใช้และมีการประกาศใช้แผนในวันแม่พื้ได้ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาอย่างนี้อีก ส่วนที่ น.ส.ปารีณา เดินทางไปยังทำเนียบฯ ในช่วงวานนี้(19พ.ย.)นั้น ไม่ได้มาคุยกับตน ทราบว่า มาพบกับรัฐมนตรีคนอื่น

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้สั่งการให้เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมกับ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร รวมถึงที่ดินที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 40 ล้านไร่ว่า ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ส่วนพื้นที่อื่นที่อยู่ในเขตของกรมป่าไม้ จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการต่อไป โดยเรื่องนี้จะต้องมีการจัดระบบใหม่ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นสามารถเอาผิดกับ น.ส.ปารีณาได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในส่วนของ ส.ป.ก.ถือว่าเข้าอยู่ก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดินแปลงนี้ จึงเอาผิดเอาผิดไม่ได้ ส่วนเรื่องของการยึดคืนให้หลวง เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามหลักกฎหมาย เมื่อถามย้ำว่า การตรวจสอบจะสามารถจับได้เร็วหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรายึดหลักกฎหมายเป็นหลัก อะไรก็ตามขอให้ยึดและเดินตามกฎหมาย เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะให้เลขาธิการ ส.ป.ก.แถลงข่าว

ทั้งนี้ การเดินทางมายังตึก

บัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลของ น.ส.ปารีณา ในช่วงเที่ยงวานนี้ (19พ.ย.) ได้สร้างความประหลาดใจให้กับสื่อมวลชนให้กับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะ นายวราวุธ และ ร.อ.ธรรมนัส ที่ต่างคิดว่า เป็นการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดิน 1,700 ไร่ แต่ตามรายงานข่าวเบื้องต้นระบุว่า น.ส.ปารีณา ได้เข้าพบกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำงานชั้น 4 ตึกบัญชาการ หลังถูกเรียกให้มารายงานข้อเท็จจริงเรื่องที่ดินดังกล่าว

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่า ตนเพิ่งประชุม ครม. เสร็จ ไม่ได้พบใครและไม่ทราบว่ามาด้วยเรื่องอะไร ทั้งนี้ปัญหาการครอบครองที่ดิน ภพท.5 ของ น.ส.ปารีณา เรื่องนี้จะต้องตรวจสอบ และต้องทำทั่วประเทศอยู่แล้ว

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯจะไปร้องเรียน ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอาผิดหรือลงโทษ ส.ส.ปารีณา จากกรณีเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ของการได้สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี



วธ.พลิกฟื้น'บวร' เพิ่มค่าสังคม-ศก.

"บวร" คือ "บ้าน-วัด-โรงเรียน" เป็นหลักการเก่าแก่ เพื่อเกื้อกูลกันให้เป็นสังคมอยู่ดี-มีสุข แต่ปัจจุบันด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

พร้อมโครงสร้างสังคมที่ขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ "บวร" แยกห่างกัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จึงมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นแกนหลักจัดทำแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

เป็นการนำหลักการ "บวร" ให้กลับมามีความ

หมาย เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน พร้อมต่อยอดสร้างคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ "บวร" คือ บ้าน (ชุมชน)-วัด (ศาสนสถาน)-โรงเรียน (ราชการ) เป็นพลังขับเคลื่อน "ชุมชนคุณธรรมฯ" ยึดข้อปฏิบัติหลัก 3 ข้อ คือ 1.ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 2.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3.ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแบ่งเป็น 4 ระดับ

1.ระดับกระทรวง ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายร่วมศึกษา



ทำความเข้าใจแนวทาง และให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ "บวร" ในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่

2.ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับ "บวร" ในการเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกิจกรรม โครงการต่างๆ

3.ระดับอำเภอ คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

4.ระดับชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมมีมติรับทราบการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและพลัง "บวร" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยพัฒนา 4 ด้าน

1.พัฒนาศักยภาพแหล่งประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี รวมถึง

โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี อาทิ โบราณสถานกำแพงเมืองสุพรรณบุรี เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โบราณสถานวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี โบราณสถานวัดขนอน จ.ราชบุรี ตลอดจนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ อาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี และหอสมุดแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนมิติวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมการยกระดับกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว อาทิ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีทิ้งกระจาด เทศกาลตรุษจีน รวมถึงจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลต่างๆ และนำทุนทางวัฒนธรรมมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงจัดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนน

วัฒนธรรม

3.ส่งเสริมสนับสนุนศิลปินและวิถีชีวิตชุมชน โดยจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ส่งเสริมการแสดงและศิลปินพื้นถิ่น ผ่านกิจกรรมการประกวด และเวทีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมหกรรมวัฒนธรรมสามสัมพันธ์ 10 ชาติพันธุ์ ชุมชนท่องเที่ยว

4.นำหลักพลัง "บวร" ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างคนดี สังคมดี ให้คุณธรรมนำการพัฒนา โดยจัดทำแนวทางการส่งเสริมบทบาท "บวร" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ผ่าน "คณะกรรมการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ส่วน คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม

กฤษฎพงษ์ ศรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลัง "บวร" สู่อำนาจคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล และยังเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม

โดยนำหลักการ "บวร" บ้าน-วัด-โรงเรียน มาขับเคลื่อนบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุมชน ทั้งกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เมื่อเร็วๆ นี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการทำงานทุกกระทรวงร่วมบูรณาการภารกิจผ่าน "ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร" แล้ว โดย วธ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานจะประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อาทิ แผนปฏิบัติการใหญ่เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นแนวปฏิบัติ

แจ้งวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ที่สำคัญจะมีการคัดเลือกจังหวัดนำร่อง คัดเลือกชุมชนคุณธรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนชุมชนทั้งในด้านศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งบูรณาการหน่วยงาน กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ทุกชุมชนพร้อม เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนิน

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมนั้น จะต้องเน้นให้บทบาท บวร ตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีทุนวัฒนธรรม มีสินค้า วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ ที่สำคัญเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและศูนย์กลางการทำงานพื้นที่ของแต่ละกระทรวง

"ที่สำคัญคำว่าบวร ต้องสลายความอคติแต่ละบุคคลออกแล้วร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของชุมชนตัวเอง ให้ตัวแทนของคำว่า บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา ผู้บริหารจากสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนคุณธรรมขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งเป็นผู้นำบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนำชาวบ้านทำงานในชุมชน ที่สำคัญเป็นตัวแทนนำข่าวสารที่มีประโยชน์เผยแพร่ต่อชุมชน หรือแจ้งข่าวสารของชุมชนผ่านช่องทางสื่อสารมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางได้ด้วย" ปลัด วธ.อธิบาย

ที่ผ่านมามีการเตรียมพร้อม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยใช้พลัง "บวร" น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรใน 3 ด้าน คือ ยึดมั่นในหลักศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ

"รวมถึงมีการจัดทำเครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือสร้างเครือข่ายการสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์ก ระหว่างชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ มีช่องทางรายงานกิจกรรมและความคืบหน้าต่างๆ มายังส่วนกลางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชุมชนคุณธรรมอื่นๆ ได้ศึกษาเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง รวมไปถึงการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงทุกด้านแล้วส่งรายงานมายังส่วนกลางได้ทันที" ปลัด วธ.สรุป

เป็นการพลิกฟื้นความสำคัญของ "บวร" มาใช้เพื่อเชื่อมโยงและร่วมมือกันในสังคมให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย



ปรับฐานราก เปลี่ยนฐานคิด

เสรี พงศ์พิศ

www.phongphit.com

ชานาตากข้าวบนถนนลาดยาง ถนนปูนมานานแล้ว หลายปีก่อนอาจจะน้อย แต่หลังๆ นี้อยู่ทั่วไป กลายเป็นข้าวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เห็นข้าวว่าบางแห่งตากยาว 8 ก.ม.

ในอดีต ชานาไม่ตากข้าวบนถนน ไม่ใช่เพราะไม่มีถนนลาดยางหรือถนนปูน แต่เพราะวิถีชานาในอดีตไม่ได้มีความจำเป็น ลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จก็ตากไว้ตามทุ่ง เสร็จแล้วก็นำมากองไว้ที่ลาน ทำการนวดข้าว ซึ่งใช้เวลาหลายวันกว่าจะเสร็จ จบกระบวนการทั้งหมดข้าวก็แห้งแล้ว

วันนี้ชานาจ้างรถมาเกี่ยวข้าว วันเดียวเสร็จ ใส่ถุงใส่กระสอบทันที ข้าวก็ขึ้นเอาไปขายเขาก็ไม่เอา หรือไม่ก็หักความชื้นออกมาก หรือจะเอาเก็บไว้กินก็ยังคงต้องตากให้แห้งก่อน ไม่ให้ขึ้นรา

ถามว่าทำไมไม่ตากข้าวในทุ่งนาก็ถนนลาดยางลาดปูนเก็บความร้อน ทำให้ข้าวแห้งเร็วกว่า และการตากการเก็บสะดวกกว่าในทุ่งนาชานาไม่ได้มีลานตากข้าวไม่ได้ห้องอบ ไม่มีโซลเหมือนพ่อค้านายทุน

ในประเทศพัฒนาแล้ว เขาไม่ได้มีปัญหาพวกนี้เพราะเขามีสหกรณ์ ซึ่งร่วมกันตั้งวางแผนการผลิต การลงทุนซื้อเครื่องมือใหญ่ๆ ด้วยกัน การแปรรูป การขาย การจัดการทุกอย่างทุกขั้นตอน เขาไม่ได้มีพ่อค้าคนกลาง ไม่ได้มีเจ้าของโรงสีที่มีทุนและเครื่องมือเครื่องทุกอย่างเหมือนบ้านเรา

สหกรณ์การเกษตรของประเทศพัฒนาเขามีห้องอบผลผลิตห้องเย็นเก็บผักผลไม้ มีโซล มีทุนของตนเองที่ไม่ใช่ไปกู้ธนาคารมาปล่อยสมาชิก แต่มีการออมอย่างเป็นระบบและมีวินัยทำให้ออมทรัพย์สหกรณ์ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก เป็นของเกษตรกรไม่ใช่ของรัฐ

สหกรณ์เกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อ 103 ปีก่อน ข้อมูลของกระทรวงเกษตรเมื่อปี 2559 บอกว่า สหกรณ์การเกษตรมีจำนวน 3,613 แห่ง มีสมาชิก 6.4 ล้านคน ถ้าดูจากตัวเลขอย่างเดียว สมาชิกสหกรณ์

ที่ตากข้าวชานา ปัญหาความไม่เท่าเทียม

การเกษตรก็น่าจะเท่ากับหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของ “เกษตรกร” ไทยแล้ว

แต่ในความเป็นจริง มีสหกรณ์ดำเนินงานจริงจำนวนมากขนาดนี้หรือไม่ และมีคุณภาพเพียงใดก็เป็นที่สงสัยนัก ดูแค่ปัญหาร้อยแปดของเกษตรกรในทุกจังหวัด ไม่ว่ามีสหกรณ์หรือไม่ก็ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกัน ชานาก็ยังมีปัญหาอย่างเอาข้าวไปตากบนถนนเหมือนกัน

ปัญหาชานาซับซ้อนกว่าและใหญ่กว่าที่สหกรณ์จะแก้ได้ไม่ใช่เพราะสหกรณ์ไม่ดี แต่เพราะสหกรณ์อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของรัฐ เกิดมาได้ 100 กว่าปียังไม่มื่ออะไรที่ทำให้เชื่อว่าจะพัฒนาและแก้ปัญหาเกษตรกรได้จริง ยังเป็นไม้ในกระถาง และนโยบายของรัฐก็ไม่เป็นเป้าหมายหรืออะไรชัดเจน

ที่ดูเหมือนจะดีก็มีแต่ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกร ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รายสหกรณ์ รายกลุ่มเกษตรกร (ที่เป็นนิติบุคคลน้องๆ สหกรณ์) แต่สถานะ “มั่นคง” ทางการเงินของ ธ.ก.ส. ไม่ได้แปลว่าเป็นกลไกที่ดี

เพราะถ้า “ดีจริง” น่าจะทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งมากกว่านี้ อย่างน้อยสมกับวิสัยทัศน์สวยหรูที่ว่า “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

ไม่ทราบว่ายุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาลไทยมีแผนพัฒนาสหกรณ์ในรายละเอียดอย่างไรทั้งคุณภาพและปริมาณ และรายละเอียดในแผนการดำเนินงาน ยุทธวิธีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้ชาวไร่ชาวนาพึ่งพาตนเองได้ ไม่ใช่รอแต่โครงการประชานิยมประชารัฐ หรือมีแต่กลไกอย่าง ธ.ก.ส. และกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ซึ่งอุตสาหกรรม) สำหรับเติมคำว่า “สหกรณ์” เพื่อให้เห็นความ

สำคัญ)

โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง “เปลี่ยนดับ” (disruptive) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ของใหม่ดับของเก่าปัญหาเร่งด่วนของบ้านเราคือแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่กำลังถูกไล่เพราะปัญญาประดิษฐ์(AI) ต่างๆ ดับอนาคตของแรงงานหลายล้านคนอย่างแน่นอน

ด้วยความรู้ความสามารถที่จำกัด แรงงานส่วนใหญ่คงทำได้อย่างมากก็กลับไปทำการเกษตรในชนบท ซึ่งอย่างไรเสียก็ยังมีขนาดต่ำกว่างานที่รับจ้างในเมือง เพียงแต่ต้องเรียนรู้ ปรับตัว ไม่ใช่เพียงแต่หาความรู้ด้านการเกษตร แต่รวมไปถึงการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีพลัง

จุดแข็งข้อได้เปรียบของภาคเกษตรคือ มีปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ แดด ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสัตว์อาหาร และความต้องการอาหารปลอดภัยของโลก ซึ่งไทยยังมีศักยภาพสูงมากในฐานะผู้ผลิต เพราะสำคัญที่สุด คือ “แรงงาน”

มีคนที่ยังอยู่ในภาคเกษตร มีคนที่ตกงานจากภาคอื่นคนเหล่านี้ต้องการความรู้และการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จะเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ก็ได้ ขอให้รวมกลุ่มกันคิด ทำ จัดการในทุกกระบวนการขั้นตอน และมีเครือข่ายทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริหาร นำเสียดายว่าหนึ่งในกระทรวงที่น่าจะมีความสำคัญมากที่สุดวันนี้ คือ กระทรวงเกษตรฯ กลับไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล นักการเมือง อย่างที่ควรจะเป็น มีระบบโครงสร้างที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ แต่ด้วย mindset เก่าแก่ วิธีคิดที่โบราณของ “รัฐ” ทำให้กระทรวงนี้ไม่มีบทบาทนำในการพัฒนาบ้านเมือง

ถ้าประเทศไทยมีการปฏิรูปสองกระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราจะอยู่ในโลกที่ไม่่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเร็วเพียงใดก็อยู่รอดได้และไม่อายใคร



กรุงเทพธุรกิจ BUSINESS INTELLIGENCE จัดทัพทีมเศรษฐกิจ รับมือวิกฤตโลก

ท่ามกลางแนวโน้มการชะลอตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจโลก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2562 ระบุจีดีพีโตแค่ 2.4% แม้จะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ก็ทำให้ภาคเอกชนผิดหวัง พร้อมใจปรับลดคาดการณ์จีดีพีปีนี้ลงมาถนัดหน้าตัวเลข 2.4% เกิดความกังวลว่าไม่มีแรงส่งให้ไตรมาสที่ 4 เติบโต 3.5% ได้ ดังนั้นจีดีพี 2.8% แทบจะไม่มีหวัง ยิ่งภาคการผลิตที่มีสัญญาณถดถอย อาจส่งผลกระทบต่อจ้างงานและกำลังซื้อของประชาชนนอกภาคการเกษตร อาจจะเป็นปัจจัยหลักจุดเศรษฐกิจไทยให้ต่ำต้ง ถ้าไม่มีการแก้ไขทันท่วงที

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาเป็นชุด เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจไทย และแม้การประชุม ครม.เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.) ตีเนตตัวกับรายงานของ สศช. นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปหามาตรการเพิ่มเติม โดยเน้นไปที่เศรษฐกิจฐานรากนั่นคือภาคการเกษตร ทว่าอาจไม่เพียงพอ ตราบใดที่รัฐมนตรีใน ครม. เศรษฐกิจยังขาดเอกภาพ การที่ครม.ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากหลายพรรคการเมือง มีสังกัดรองนายกฯ ตามระบบพรรค การไม่มีหัวหน้าทีม ครม.เศรษฐกิจ แตกต่างจากรัฐบาลก่อน แตกต่างจากยุคเศรษฐกิจบูม

โครงสร้างรองนายกฯ 5 คน กำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คุมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คุมกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการต่างประเทศ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเพียงนายวิษณุ เครืองาม ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจ

ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้อาการไม่ดี แต่หากเทียบกับประเทศคู่แข่ง ไทยยังเป็นแหล่งพักพิงเงินทุนโลกที่ค่อนข้างปลอดภัย แม้แต่จะดีกว่านี้หากไม่เจอความเสี่ยงเฉพาะแบบไทย การมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่มาจากหลายพรรคการเมือง ไม่เพียงขาดเอกภาพในการทำงานด้านเศรษฐกิจการลงทุน การมีข้อจำกัดจากการต้องนำโครงการเข้าหารือภายในพรรค ไม่ทันกับเหตุการณ์สำคัญของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเงินทุนเคลื่อนย้าย ยิ่งสงครามการค้ายิ่งลุกลามขยายวงกว้าง นำไปสู่ปัญหาการเมืองภายในหลายประเทศ และทอดเวลายาวนาน

เราเห็นว่าประเทศไทย ภาคเอกชนนำภาครัฐ วันนี้เอกชนจะไม่มีปัญหาในความร่วมมือ ช่วยกันประคองเศรษฐกิจ อาจจะมีคล่องตัวและมีความพร้อมมากกว่า แต่ทั้งเอกชนและรัฐจำเป็นต้องร่วมกันทำงาน หากโครงสร้าง ครม.เศรษฐกิจยังต่างคนต่างทำ เอกชนก็ไม่วางใจร่วมมือได้อย่างไร เป็นปัญหาที่ทีมรัฐบาลตามไม่ทัน กลายเป็นเรื่องใหญ่เฉพาะภายในของไทย ต้องการการแก้ไขโดยด่วน ไม่เช่นนั้นแม้พื้นฐานเศรษฐกิจเราจะแข็งแกร่งเพียงใด ก็มีโอกาสด้านทันทันกระแสเศรษฐกิจโลก เริ่มจากรัฐมนตรีในรัฐบาลอย่าเล่นแกมผลประโยชน์พรรคถึงขั้นประชาชนเดือดร้อนจนทนไม่ไหว ถึงวันนั้นคงโทษใครไม่ได้

สธ.ย้ำหยุดใช้3สารพิษทันที ปุดทำเกษตรกรป่วยหมื่นคน/ปี

สธ.ย้ำหยุดใช้3สารพิษทันที

ผู้จัดการรายวัน360° - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจัดเก็บ“สารพิษอันตราย” ผู้มีไว้ในครอบครองต้องแจ้งภายใน 15 วัน สธ.รายงาน กรม.เกษตรกรเจ็บป่วยจาก 3 สารพิษ 10,000 รายต่อปี เห็นควรยุติใช้ทันที “บีกตุ” กำชับ ก.เกษตรฯ เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร “สุริยะ” รอฟังผลประชาพิจารณ์ถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขทั้งระบบ องค์การหนนแบนสารเคมีเกษตร 686 องค์กร จัดเวทีหาทางเลือกเกษตรกรรมไทย หลังแบน 3 สารพิษ

อ่านต่อหน้า 4

ผู้จัดการรายวัน360° - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจัดเก็บ “สารพิษอันตราย” ผู้มีไว้ในครอบครองต้องแจ้งภายใน 15 วัน สธ.รายงาน กรม.เกษตรกรเจ็บป่วยจาก 3 สารพิษ 10,000 รายต่อปี เห็นควรยุติใช้ทันที “บีกตุ” กำชับฯ ก.เกษตรฯ เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร “สุริยะ” รอฟังผลประชาพิจารณ์ถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขทั้งระบบ องค์การหนนแบนสารเคมีเกษตร 686 องค์กร จัดเวทีหาทางเลือกเกษตรกรรมไทย หลังแบน 3 สารพิษ

วานนี้ (19พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562 เรื่อง การดำเนินการ กับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ออกคำสั่งไว้ ได้แก่ ข้อที่ 1 วัตถุอันตรายตามคำสั่งนี้ วัตถุอันตรายไกลโฟเซต ไกลโฟเซต-เอสคิวไอเดียม ไกลโฟเซต-โซเดียม ไกลโฟเซต-ไดแอมโมเนียม ไกลโฟเซต-ไตรเมเทียมไกลโฟเซต-โพแทสเซียม ไกลโฟเซต-โมโนเอทิลแอมโมเนียม ไกลโฟเซต-โมโนแอมโมเนียม ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียมคลอไรด์ไพริฟอส คลอไรด์ไพริฟอส-เมทิล พาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์และพาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)] ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ข้อที่ 2. ให้วัตถุอันตราย ตามข้อ 1 ต้องแจ้งปริมาณที่มีไว้ในครอบครอง ภายใน 15 วัน และให้ผู้ครอบครอง ส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งปริมาณการครอบครอง โดยคำสั่งนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป ตั้ง ณ วันที่ 29 ธ.ค. พ.ศ. 62

เกษตรกรป่วยจาก 3 สารพิษ1หมื่นรายต่อปี

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ ได้รับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน [กรณีกกรมวิชาการเกษตรดำเนินการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พาราควอต ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้] ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ

นางนฤมล กล่าวว่า โดยมีสัดส่วนของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจะเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังมีแนวโน้มสูงขึ้นและสถานการณ์เจ็บป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชที่รายงานสถานการณ์โรค จากหน่วยบริการทั่วประเทศ ในช่วงปี 2558-2562 พบว่า มีอุบัติการณ์ระหว่าง 8.9-17.12 รายต่อประชากรแสนราย หรือ ประชาชน 10,000 รายต่อปี ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ประวัติการเจ็บป่วยโดยละเอียดพบว่า ในช่วงเดือน ก.ย.ของทุกปีจะมีเจ็บป่วยจากการฉีดพ่นพาราควอต และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่มีการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในไร่บ่อยหรือในนาข้าว แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาฆ่าหญ้าทางการเกษตรมีผลต่อการเจ็บป่วยของประชาชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ก่อให้เกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกัน และควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจจะได้รับมลพิษ จึงเห็นควรยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดทันที

“บีกตุ” จี้ทำความเข้าใจเกษตรกร หลังแบน 3 สารพิษ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงการแบน 3 สารพิษ ให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ว่า ต่อไปเป็นขั้นตอนของการดำเนินการ ว่าดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการทำความเข้าใจ ซึ่งวันนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับผู้ส่งออกและนำเข้าสารเคมี รวมทั้งทำความเข้าใจกับเกษตรกร และประชาชนว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรรในเรื่องนี้ ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

“สุริยะ” รอฟังผลประชาพิจารณ์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า ได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสอบถามไปยังกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดก่อนให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำประชาพิจารณ์ และยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกกระดบสารเคมีทางการเกษตร 3ชนิด ซึ่งจะมีผลให้ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ครอบครอง คาดว่ากรมวิชาการเกษตรจะส่งเรื่องกลับมาภายใน 1-2 วันนี้ หลังจากนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่

องค์การหนุนแบนสารเคมีเกษตร 686 องค์การ

วานนี้ (19พ.ย.) ที่ห้องศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ห้องคอนเวนชันฮอลล์กรุงเทพฯ มูลนิธิชีววิถี ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์การ จัดสัมมนาเวที “เกษตรกรรมไทยหลังมติแบน พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส”

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ. มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า มาตรการการยกเลิกใช้ 3 สารเคมีนั้น เรามีทางเลือกให้เกษตรกรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดอย่างแน่นอน ซึ่งการทำเกษตรกรรมวิถีอินทรีย์ จะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องยืนยัน แบน 3 สารเคมีตามระยะเวลาที่กำหนด

น.ส.ทัศนีย์ วิระกัณฑ์ ผู้ประสานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กล่าวว่า เรามีข้อเสนอเรียกร้องไปยังรัฐบาลในการกำหนดมาตรการสู่การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ คือ 1. มาตรการทางการเงิน 2. มาตรการทางภาษี และ 3. กำหนดมาตรการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น จัดตั้ง พ.ร.บ.ควบคุมสารเคมี โดยให้แยกออกจาก พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และจัดตั้ง พ.ร.บ.สนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน.

แนะนำรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดก่อนเพาะปลูก



20 มิลลิลิตร/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกเมล็ดก่อนปลูก ให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มไดคกุ่มหนึ่งตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ในช่วงข้าวโพดอายุ 22-45 วัน โดยไม่ใช้สารเคมีกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ใช้ปลูกเมล็ด และเน้นพ่นลงไป ในกรวยยอดข้าวโพด

“หากเกษตรกรที่ปลูกไปก่อนแล้ว แต่ ยังไม่ได้ปลูกเมล็ดด้วยสารเคมี แนะนำให้พ่น สารกำจัดแมลงกลุ่มไดคกุ่มหนึ่งตามคำแนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร 2 ครั้ง ในช่วงข้าวโพด อายุ 7 และ 21 วันหลังออก และพ่นสารกลุ่มที่ ไม่ซ้ำกับการพ่นช่วงแรก ในช่วงที่ข้าวโพดอายุ 22-45 วัน เน้นพ่นลงไป ในกรวยยอดข้าวโพด เมื่อข้าวโพดอายุ 46 วันขึ้นไป ให้ใช้วิธี ในการควบคุมการระบาด เช่น ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเจนซิส ปลอ่ยแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนแพชฆาต แตนเบียนไข่ แตน เบียนหนอน เป็นต้น”

นายเข้มแข็ง กล่าว

อนึ่ง วงจรชีวิต

ของหนอนกระทู้ข้าวโพด

ลายจุด มีรอบเวลาราว

30-40 วัน ระยะหนอน

ส่วนบนของหัวมีแถบสี

ขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ หลัง

และด้านข้างมีแถบสีขาวตาม

ยาวลำตัว ปล้องท้องก่อนปล้อง

สุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส และในระยะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลาง

คืน จะมีขนาด 3-4 ซม. มีแถบสีขาวที่ขอบ

ปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบลักษณะเป็นวงรีสี

น้ำตาล เพศผู้มีสีและลวดลายจางกว่าเพศ

ผู้ การทำลายข้าวโพดจะเป็นในระยะที่เป็นตัว



ชนิดคือ ในระยะต้นอ่อนทำให้พืชตาย ระยะต้น แก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ผลผลิตเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดของรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย ถึงร้อยละ 78 นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืช อื่นที่เป็นแหล่งอาหารของหนอนกระทู้ ลายจุดอีกมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน ถั่วลิสง กระเทียม จิง มันเทศ พริก พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูล แดง และพืชผัก เป็นต้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ย้ำว่า การรับมือหนอน

กระทู้ๆ ที่สำคัญ คือ การ

ป้องกันก่อนการเกิดปัญหา

ดำเนินตามวิธีการ และคำ

แนะนำของทางราชการ นั้น

สำรวจแปลงข้าวโพดตั้งแต่

เริ่มออก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งหาก

พบหนอนกระทู้ๆ เกษตรกรจะได้รับดำเนิน

การป้องกันกำจัดได้ทันทั่วทั้งที่ สามารถขอคำ

แนะนำในการป้องกันกำจัดได้ที่ศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตร

อำเภอใกล้บ้าน ให้เข้าไปช่วยดูแล และ

ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดไปในวง กว้าง การดำเนินการช่วยเหลือกันในชุมชน จะเป็นการป้องกันการระบาดของหนอน กระทู้ๆที่ได้ผลดี.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แนะนำเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคุมการระบาดของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตั้งแต่เริ่มเพาะ ปลูกตามหลักวิชาการ หลังขานรับนโยบายเร่ง พันฟูเขียวชาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 62 ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ผ่านโครงการส่งเสริมการปลูกพืช ใช้มันน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อน เริ่มต้นฤดูการรอบใหม่ โดยเฉพาะข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ที่เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ขั้นตอน การป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เริ่ม ต้นจากการเตรียมดิน โดยการไถตากดินก่อน ปลูกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดด้งเค้หรือ หนอนที่หลบอยู่ในดิน ขั้นตอนการเตรียมเมล็ด พันธุ์ โดยการคลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดแมลงไซ แอน ทราเนลิโพรล 20% SC (กลุ่ม 28) อัตรา

รองปช.สอบเอิร์กที่รัฐ 1.7 พันไร่ธรรมนัสโตดอ้ม

ไทยโพสต์ • นายกฯ สั่ง “คทช.ตรวจสอบปัญหาที่ที่ดินรัฐ ไม่ลำบากใจมี ส.ส.รัฐบาลโดนด้วย” ลั่นถูกผิดว่าตามกฎหมาย “ปารีณา” ดอตเข้าทำเนียบฯ แจง “บักป้อม” บมที่ดิน 1.7 พันไร่ “ธรรมนัส” แย้มเอาผิดอาญาไม่ได้ ทำได้แค่ยึดที่ดินหลวง “วราวุธ” เผยเร่งรังวัดใหม่พร้อมพมช.จัด ภท.5 “ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรง

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงปัญหานักการเมืองครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ว่าเรื่องการครอบครองที่ดินดังกล่าวคงไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด วันนี้จึงได้สั่งการไปแล้วและมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย มีการนำเรื่องโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 หรือวันแมป (One Map) แก่ที่ดินรัฐทับซ้อนมาพิจารณาร่วม ซึ่งความมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่วันแมปเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนต่างๆ เหล่านี้ ทั้งที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดินรัฐ และที่ดินเอกชน ถ้าไม่มีกลไกอะไรใหม่ๆ ออกมา ก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่าง ก็ทำให้เกิดปัญหา

“วันนี้ก็ขอร้องอย่าไปพูดเจาะจงว่าเป็นกรณีใดเลย บังเอิญมีเรื่องขึ้นมาในช่วงนี้พอดี ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ และผมไม่ได้ลำบากใจใดๆ ทั้งสิ้น ที่มี ส.ส.ช.รัฐบาลถูกตรวจสอบอยู่ เป็นเรื่องถูกผิดตามกฎหมายที่จะต้องว่ากันไปตามขั้นตอน อะไรที่แก้ไขกันได้เพื่อผลประโยชน์โดยรวมก็ต้องแก้กันไป ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงอุปสรรคในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

เมื่อถามว่า ในช่วงเช้า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

ซึ่งกำลังถูกตรวจสอบที่ดิน 1,700 ไร่ ในพื้นที่ 6.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

อ่านต่อหน้า 10

ร้อง ปปช.

เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ได้มาพบกับนายกฯ หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ไม่รู้ ไม่ได้เจอ ผมจะเจอเขาทำไม ไม่เกี่ยวกับผม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.50 น. น.ส.ปารีณาได้เดินทางมาตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกำลังมีการประชุม ครม.อยู่ กระทั่งเวลา 12.30 น. น.ส.ปารีณาได้ลงลิฟต์มาที่ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 แต่เมื่อเจอผู้สื่อข่าวที่กำลังยืนรอสัมภาษณ์อยู่ น.ส.ปารีณาได้หลบเข้าไปในลิฟต์กลับขึ้นไปบนอาคารอีกครั้ง แล้วเปลี่ยนมาลงทางบันไดของตึกบัญชาการ 2 โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ แต่ น.ส.ปารีณาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ โดยระบุว่ามาขึ้นรถเรียนความเดือดร้อนประชาชน ก่อนขึ้นรถยนต์ออกจากทำเนียบฯ ไปในพื้นที่

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า น.ส.ปารีณาเดินทางมาพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ห้องทำงานชั้น 4 ตึกบัญชาการ โดยเป็นการถูกเรียกให้มารายงานข้อเท็จจริงเรื่องที่ดินดังกล่าวเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าไปยึดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออก บริเวณฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ว่าสั่งการให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยอธิบดีกรมป่าไม้หาข้อสรุปด้วยอิงกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งหากพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ให้ปิดประกาศในพื้นที่และดำเนินการตามกฎหมาย เพราะปัญหาตอนนี้คือ เมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเป็นที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้กับ ส.ป.ก. ดังนั้นทั้ง

สองหน่วยงานจะต้องประสานกันและหาทางออก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักความเป็นจริง ภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกใช้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินมีข้อสังเกตว่าพื้นที่กลางภูเขาเราจะมาประกาศเป็นเขต ส.ป.ก.ไม่ได้ ซึ่งยืนยันว่าต้องมีการบังคับใช้และมีการประกาศใช้แผนที่วันแมปให้ได้ ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาอย่างนี้อีก ส่วนที่ น.ส.ปารีณาเดินทางมาทำเนียบฯ นั้น ไม่ได้มาคุยกับตนทราบว่ามีมาพบกับรัฐมนตรีคนอื่น

“เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ได้สั่งการให้เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์กับ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร รวมถึงที่ดินที่ยังไม่ได้จัดสรร รวม 40 ล้านไร่ ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยย้ำไปว่าทุกเรื่องต้องดำเนินการตามกฎหมาย ส.ป.ก.เป็นหลัก ส่วนพื้นที่อื่นที่อยู่ในเขตของกรมป่าไม้ จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการต่อไป โดยเรื่องนี้จะต้องมีการจัดระบบใหม่ทั้งหมด” ร.อ.ธรรมนัสระบุ

เมื่อถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถเอาผิดกับ น.ส.ปารีณาได้หรือไม่ ร.ม.ช.เกษตรฯ กล่าวว่า ในส่วนของ ส.ป.ก.ถือว่าเขาเข้าอยู่ก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดินแปลงนี้ ดังนั้น เรื่องอาญาเอาผิดเขาไม่ได้ ส่วนเรื่องของการยึดคืนให้หลวง เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามหลักกฎหมาย สำหรับกรอบเวลาในการตรวจสอบนั้น เข้าใจว่าการตกลงกันเรื่องแนวเขตของกรมป่าไม้กับ ส.ป.ก.น่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะน่าจะมีส่วนตอนที่สลับซับซ้อน

เมื่อถามย้ำว่า ตามที่คุณสมบัติของ น.ส.ปารีณาแล้ว สามารถครอบครองที่ดินในลักษณะนี้ได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ก็ต้องดูว่าเขาทำการเกษตรหรือไม่ และการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ต้องไม่เกิน 50 ไร่ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ส.ป.ก.จะรายงานมาเพราะเป็นเรื่องกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย ส่วนการตรวจสอบ น.ส.ปารีณานั้น เรายึดหลักกฎหมาย

เป็นหลัก เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว จะให้เลขากิจการ ส.ป.ก.แถลงข่าว ส่วนที่มีการมองว่าจะมีอะไรออกมาเพราะอยู่พรรคเดียวกันนั้น กฎหมายไม่ได้เขียนยกเว้นให้ใคร

ส่วนกรณีที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ที่ดินของนางสมพรไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของ ส.ป.ก.

นายวรารัฐ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า ที่ดินที่อยู่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ปารีณา ที่ได้แจ้งเอาไว้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่ลงทะเบียนไม่มีพิกัดบอกว่าอยู่ตรงไหน ซึ่งในเอกสาร ภพท.5 ไม่ได้ระบุเอาไว้ ต่างจากที่ดินที่มีโฉนดซึ่งจะมีการระบุพิกัดว่าอยู่จุดไหน ดังนั้น พื้นที่กว่า 1,700 ไร่ของ น.ส.ปารีณาต้องมีการรังวัดใหม่ และพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรมป่าไม้ ส.ป.ก. และคณะกรรมการระดับจังหวัดกำลังร่วมกันประชุมกันอยู่ โดยต้องให้ น.ส.ปารีณา ร่วมลงพื้นที่ด้วยเพื่อชี้ว่าที่ดินตัวเองอยู่ตรงไหนบ้าง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ในวันพุธที่ 20 พ.ย. เวลา 10.00 น. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน น.ส.ปารีณา กรณีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. และป่าสงวนแห่งชาติ จ.ราชบุรี กว่า 1,700 ไร่ เพื่อดำเนินการเอาผิดหรือลงโทษ ส.ส.ปารีณา ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

“ส.ส.ปารีณาย่อมรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการได้สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น แต่กลับไม่ยอมสละที่ดินดังกล่าวคืน ส.ป.ก.เพื่อนำไปจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเท่ากับว่ามีเจตนาที่จะฝ่าฝืนกฎหมายอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรงในข้อ 7, ข้อ 8 และข้อ 9 และยังเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในข้อ 11, ข้อ 12, ข้อ 17 และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทั่วไปในข้อ 21 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 บัญญัติอีกด้วย” นายศรีสุวรรณระบุ.